

โครงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ SMEs ในอุตสาหกรรมเซรามิก

อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศเป็นส่วนใหญ่ อาทิ วัตถุดิบ แรงงาน พลังงาน โดยเป็นการผลิตสำหรับบริโภคในประเทศและเป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกระเบื้องเซรามิก กลุ่มเครื่องสุขภัณฑ์ กลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร กลุ่มของชำร่วยของตกแต่งและเครื่องประดับ และกลุ่มลูกถ้วยไฟฟ้า จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกทั่วประเทศมีมากกว่า 600 โรงงาน ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นผู้ผลิตเซรามิกชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน

จากสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจนั้น ได้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกไทย ส่งผลให้ยอดส่งออกสินค้าเซรามิกลดลง โดยมีสาเหตุหลายประการ เช่น ประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า และความต้องการของตลาดที่มีการหดตัวอย่างเฉียบพลัน ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้ความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกของไทยลดลง ในขณะที่การแข่งขันภายใต้การค้าเสรีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซรามิกไทย ในกลุ่มโรงงานขนาดกลางและเล็กที่ยังใช้กระบวนการผลิตที่มีผลิตภาพต่ำ มีความสูญเสียในขั้นตอนการผลิตที่สูง การขาดความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมขั้นตอนต่างๆในการจัดการ การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของตลาด การควบคุมต้นทุนด้านการขนส่ง สาเหตุต่าง ๆ นี้ทำให้ไม่สามารถควบคุมราคาต้นทุนการผลิตให้มีราคาที่ต่ำพอที่จะแข่งขันกับสินค้าที่มีอยู่ในตลาดโลกได้ ส่งผลให้กิจการหลายแห่งต้องลดการผลิต ปิดกิจการและมีการเลิกจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาวิกฤติของปัญหาข้างต้นและเพื่อช่วยประคับประคองให้กิจการในอุตสาหกรรมเซรามิกสามารถประกอบกิจการอยู่ได้ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศ จึงได้จัดทำโครงการ **“การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเซรามิก”** โดยการให้บริการปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมเซรามิกที่เข้าร่วมโครงการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ได้ตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกไทย มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ และมียอดขายเพิ่มขึ้น
2. เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมเซรามิกไทยมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาอุตสาหกรรมเซรามิก และวิสาหกิจชุมชน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เลขที่ 242 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52130

โทรศัพท์ : 0 5428 1884 , 0 5428 2375 - 6

โทรสาร : 0 5428 1885